
Fundur í skólaráði 11. apríl 2019. 

 

Mætt: Anna Bergrós Arnarsdóttir deildarstjóri, Marías Benedikt Kristjánsson deildarstjóri, 

Ólöf Inga Andrésdóttir skólastjóri, Þorbjörg Ólafsdóttir fulltrúi kennara, Elfa Björk 

Jóhannsdóttir, Svava Svavarsdóttir fulltrúi annarra starfsmanna, Katrín Ósk Steingrímsdóttir 

fulltrúi foreldra, Regína Ólafsdóttir fulltrúi foreldra, Halldór Arason fulltrúi foreldra, Aron 

Sveinn Davíðsson fulltrúi nemenda og Svavar Máni Geislason fulltrúi nemenda. 

1. Rætt um framkvæmdaáætlun næstu ára en fulltrúar í skólaráði fengu send drög að 

óskum skólans næstu ár varðandi viðhald í skólanum. Þarna inni er t.d. ein fánastöng 

til viðbótar, nýjir dúkar, útidyrahurðir og fleira. Einnig um skólalóðina. Fram kemur 

ósk um bekki og borð inni á skólalóðinni. 

2. Flutningar bekkja í skólanum næsta skólaár. Yngsta stig á D gangi, 3. og 4. bekkur á C-

gangi, miðstig á B-gangi og unglingastig á A-gangi. Þann 24. maí verður stór 

flutningsdagur þar sem allir koma sér fyrir á nýjum stað og hjálpast að við flutninga. 

3. Fundur fyrir verðandi 1. bekkinga verður mánudaginn 29. apríl kl. 16:30. 

4. Farið yfir umsjónarkennara næsta skólaárs en enn á eftir að ráða í tvær stöður 

umsjónarkennara. Einnig þarf að auglýsa stöður skólaliða og forstöðumann 

Frístundar.  

5. SMT. Skólareglur – reglutafla. Töflunni varpað upp. Agaferli skoðað og rætt um 

uppbótarverkefni en hugmyndalistann þarf að uppfæra. Ákveðnar reglur s.s. 

varðandi húfur sem þarf sífellt að minna á. Rætt um símareglur og hvort eigi að 

banna þá eða ekki án þess að niðurstaða fáist í málið. 

Næsti fundur ákveðinn fimmtudaginn 9. maí kl. 15:00 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 15:51. 

Fundargerð ritar ABA 

 


